



ใบแจ้งเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร จำกัด

ชื่อ-นามสกุลสมาชิก ( \_\_\_\_\_ )

เลขสมาชิก ( \_\_\_\_\_ )

เบอร์โทร ( \_\_\_\_\_ )

เอกสารในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล เพิ่มอีก 1 ใบ

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ (ถ้าสมาชิกต้องการทำบัตร Visa debit Chip Card type 87/85 เท่านั้น)

เปลี่ยนรหัสสถาบันจาก 99001 เป็นรหัสสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ 07117 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร จำกัด

1. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ บาท

2. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตร Visa debit chip card type 87/85 100 บาท

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปีในการถือบัตร Visa debit chip card type 87/85 200 บาท ปีที่ 2 เป็นต้นไป เก็บจากสมาชิก

3. ลงทะเบียน App. KMA ให้สมาชิก ด้วยนะคะ

ผู้ประสานงาน

สหกรณ์ธนาคาร นายสรวิชัยวุฒิ มณีสุขเกษม เบอร์โทรสหกรณ์ 02 253 5900 ต่อ 1503 Email : Saritpon.man@thanachart.co.th

นางรุ่งรัตน์ สว่างชม เบอร์โทรสหกรณ์ 02 253 5900 ต่อ 1502 Email : Roongrat.saw@thanachart.co.th

ธนาคารกรุงศรีฯ Call center : สมาชิก กด 1572

สาขาที่ดูแล : สาขาสยามสแควร์ (123) เบอร์โทร. : 02-2551116-7



บันทึกข้อตกลงการใช้บัตร Debit กรุงศรี  
กับบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด



ตามที่ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สมาชิกเลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ได้ใช้บริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์  
พนักงาน ธนชาติ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์”) ดังนี้

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ - Super Saving บัญชีเงินฝากเลขที่ [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

เงินกู้ประเภทบัตรกดเงินสด สัญญาเงินเลขที่ [ ] [ ] [ ] - [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]

(ต่อไปจะเรียก บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ และสัญญาเงินกู้สหกรณ์ ดังกล่าวข้างต้นรวมกันว่า “บริการสหกรณ์”)

เพื่อข้าพเจ้าสามารถใช้บัตร Debit ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับบริการสหกรณ์ดังกล่าว  
ข้าพเจ้าขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และหมายเลขบัตร Debit ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (ต่อไปจะเรียกว่า “บัญชีออมทรัพย์กรุงศรี”)

หมายเลขบัตร Debit เลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (ต่อไปจะเรียกว่า “บัตร Debit กรุงศรี”)

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้มอบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี และสำเนาบัตร Debit กรุงศรี พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องมาแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บัตร Debit กรุงศรีกับบริการสหกรณ์ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าจะคงสถานะบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีและบัตร Debit กรุงศรีไว้ตลอดเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ  
บริการสหกรณ์ ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร เช่น การใช้บริการผ่านเครื่อง ATM หรือผ่านบริการ Krungsri Mobile Application (KMA)  
ทั้งนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีและ/หรือบัตร Debit กรุงศรี ข้าพเจ้าตกลงแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบัตร Debit กรุงศรี เป็นของธนาคาร และข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรรายปีและ  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด
3. กรณีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีและ/หรือบัตร Debit กรุงศรี ชำรุดหรือสูญหาย หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือ  
ธนาคารยกเลิกการให้บริการ ข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ติดต่อและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร รวมทั้ง รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและ  
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารเองโดยตรง
4. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า การทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบริการสหกรณ์ โดยใช้บัตร Debit กรุงศรีผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร  
หากได้กระทำไปโดยใช้รหัสลับส่วนตัว (Personal Identification Number หรือ PIN) หรือรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) ประกอบ  
กับวิธีการหรือเงื่อนไขการให้บริการของธนาคารนั้น ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมโดยข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น และการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผล  
ผูกพันข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าไม่ต้องทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆเพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในการกระทำ  
ดังกล่าวทุกประการ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม และสหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบในความ  
เสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
5. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า สหกรณ์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องและ  
จำเป็นต่อการใช้บริการ Debit กรุงศรีกับบริการสหกรณ์ เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่สมาชิกสหกรณ์ เลขที่บัญชีเงินฝากสหกรณ์  
เลขที่บัญชีเงินกู้สหกรณ์ ยอดเงินฝากคงเหลือ วงเงินกู้คงเหลือ เป็นต้น และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่  
ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ Debit กรุงศรีกับบริการสหกรณ์ได้ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าสหกรณ์ได้ระบุนายละเอียดและขอบเขตการเก็บ  
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสหกรณ์
6. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า สหกรณ์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ Debit กรุงศรีกับบริการสหกรณ์  
หรือยกเลิกการให้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_